

	<b>MATICHON</b> INFORMATION CENTER	Subject Heading :
Source :	<b>กรุงเทพธุรกิจ</b>	<b>61039658</b>
Date :	<b>3 ก.พ. 2561</b>	No :

# จัดก.ม.คอนแทคฟาร์มช่วยไร่อ้อย

**กรุงเทพธุรกิจ • “เลิศวิโรจน์” สั่งตรวจสอบ**  
 ข้อเท็จจริง ปัญหาชาวไร่อ้อย อ.พบพระ  
 ถูกบริษัทฟ็อง 53 ราย 46 ล้าน จัดพร้อม  
 กฎหมายคอนแทคฟาร์มมิ่ง สกัดผู้ประกอบการ  
 การชื้อวนเกินจริง ทำสัญญาไม่โปร่งใส

นายพีรพันธ์ คอทอง ผู้ช่วยปลัด  
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า  
 จากกรณีเกษตรกรผู้ปลูกอ้อย จ.ตากได้  
 แจ้งความร้องเรียนว่าถูกบริษัท แม่สอด  
 พลังงานสะอาด จำกัด ฟ้องร้องดำเนินคดี  
 ให้ชำระหนี้จากกรณีการทำสัญญาาร่วม  
 โครงการปลูกอ้อยเพื่อเป็นวัตถุดิบในการผลิต  
 เอทานอล จำนวน 53 ราย เป็นมูลหนี้รวม  
 ประมาณ 1,300 ล้านบาท

ล่าสุดนายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ ปลัด  
 กระทรวงเกษตรฯ ได้สั่งการให้สำนักงาน  
 เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนา  
 ระบบเกษตรพันธสัญญา ซึ่งอยู่ภายใต้  
 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรฯ จัดส่ง  
 เจ้าหน้าที่ ด้านกฎหมายลงพื้นที่ตรวจสอบ  
 ข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง  
 และรายงานสรุปข้อเท็จจริง เพื่อประกอบการ  
 วางแผนในบริหารจัดการและแก้ไขปัญหา  
 รวมทั้งนำเรียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวง  
 เกษตรและสหกรณ์อย่างเร่งด่วนแล้ว

ข้อเท็จจริงปรากฏว่า กลุ่มเกษตรกรที่  
 ปลูกอ้อยและมีหนี้สินกับบริษัทฯ รวมจำนวน  
 ทั้งสิ้น 53 รายมูลค่าหนี้ 46 ล้านบาท ได้ฟ้องร้อง  
 คดีอาญากับทางบริษัทฯ ในข้อหาฉ้อโกง  
 ประชาชนและอยู่ระหว่างไกล่เกลี่ยข้อพิพาท  
 โดยที่ผ่านมาได้เจรจาไปแล้ว 2 ครั้งและจะนัด  
 เจรจาฯ ครั้งที่ 3 ในวันที่ 9 ก.พ. 2561 นี้

ทั้งนี้ จากกรณีดังกล่าวสำนักงาน  
 เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนา  
 ระบบเกษตรพันธสัญญา ได้พิจารณาสัญญา  
 ที่บริษัทฯ ทำกับเกษตรกรแล้ว เห็นว่า  
 เป็นสัญญาในระบบเกษตรพันธสัญญา  
 ตามพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ส่งเสริม  
 และพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา  
 พ.ศ. 2560 เนื่องจากการทำสัญญาระหว่าง  
 ผู้ประกอบธุรกิจทางการเกษตรกับเกษตรกร  
 ตั้งแต่ 10 รายขึ้นไป ที่มีเงื่อนไขในการ  
 ปลูกอ้อยตามจำนวนคุณภาพ ราคา และ  
 ระยะเวลาที่กำหนด และบริษัทฯตกลง  
 รับซื้ออ้อย โดยผู้ประกอบธุรกิจเข้าไป  
 มีส่วนร่วมในการผลิต เป็นผู้จัดหา  
 พันธุ์อ้อย ปุ๋ย ยา และปัจจัยการผลิต  
 ให้แก่เกษตรกร

ประกอบกับบริษัท แม่สอดพลังงาน  
 สะอาดฯ ได้ดำเนินการ จัดแจ้งเป็นผู้ประกอบ

ธุรกิจในระบบเกษตรพันธสัญญาต่อสำนักงาน  
 ปลัดกระทรวงเกษตรฯ เมื่อวันที่ 19 ธ.ค.  
 2560 และได้ปฏิบัติตามพ.ร.บ. ได้จัดทำ  
 เอกสารสำหรับการชื้อวนฯ และร่างสัญญา  
 ตามที่พ.ร.บ.กำหนด พร้อมทั้งได้ส่งให้กับ  
 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
 อันเป็นการยอมรับว่าบริษัทฯ ได้ประกอบธุรกิจ  
 ในระบบเกษตรพันธสัญญา

ดังนั้น กระทรวงเกษตรฯจะนำ พรบ.  
 ส่งเสริมและพัฒนาาระบบเกษตรพันธสัญญาฯ  
 มาดูแลแก้ไขปัญหาข้อพิพาทที่เกิดขึ้น ดังนี้  
 ในกรณีที่สัญญาสิ้นสุดไปแล้วก่อนวันที่  
 พระราชบัญญัติฯ มีผลใช้บังคับ 23  
 ก.ย. 2560 กฎหมายฉบับนี้ไม่สามารถ  
 นำมาบังคับใช้ได้ เนื่องจากอยู่ในขบวนการ  
 ของศาลหรือดีเอสไอพิจารณาดูแล  
 ส่วนสัญญาที่ไม่สิ้นสุดนับจาก 23 ก.ย.  
 2560 เป็นต้นมาทางสำนักงานฯ จะเข้าไปดู  
 รายละเอียดอีกครั้งเอกสารอีกครั้งจะมี  
 การไกล่เกลี่ยอย่างไร

ทั้งนี้ สำนักงานฯ จะติดตามความ  
 คืบหน้ากรณีข้อพิพาทที่เกิดขึ้นอย่างใกล้ชิด  
 และจะนำข้อมูลไปประกอบการกำหนด  
 แนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาาระบบ  
 เกษตรพันธสัญญาต่อไป